

# U-SMD มั่นใจเลือกใช้ ZWCAD+ ซอฟต์แวร์เพื่อ งานออกแบบครบวงจร



บริษัท ZWCAD Design ผู้นำด้านโซลูชัน CAD สำหรับอุตสาหกรรม MCAD และ AEC เปิดเผยว่า บริษัท U-SMD จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดชั้นนำในประเทศไทยมั่นใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบครบวงจร ZWCAD+ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้วยความสามารถในด้านการจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างยืดหยุ่น ตลอดจนความสามารถด้านการใช้ไฟล์ร่วมกันและฟังก์ชันอื่นๆ ที่พร้อมช่วยให้ขั้นตอนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น



บริษัท U-SMD มั่นใจเลือกใช้ ZWCAD+ ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบที่ช่วยให้การทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่เป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว อีกทั้งคุณสมบัติการกู้คืนรูปวาดยังช่วยให้บรรดาวิศวกรไม่ต้องเป็นกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของตน พร้อมการรองรับรูปแบบไฟล์และเวอร์ชันที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนการทำงานจึงราบรื่นและลดกรณีที่ข้อมูลจะเกิดความเสียหายได้

**นายถิรวัฒน์ มาเกิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีของบริษัท U-SMD จำกัด กล่าว**ว่า “เราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถเปิดและรันไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า 100 MB ได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งอินเทอร์เน็ตเพชการทำงานที่ใช้งานง่ายของซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบ ZWCAD+ ช่วยให้วิศวกรของเราสามารถดำเนินการการออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดได้เสร็จสิ้นภายในสองวัน และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่โดดเด่น เช่น ชุดคำสั่ง Smart ที่ช่วยให้งานเสร็จได้โดยง่ายและใช้เวลา น้อย การใช้สมาร์ทวอยซ์สำหรับการตรวจโครงการที่ไซต์งานช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยวิศวกรของบริษัทสามารถเดินทางไปยังโรงงานพร้อมด้วยแท็บเล็ต และให้ความเห็นได้ทันทีโดยไม่เสียเวลา ”

บริษัท U-SMD ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตตู้สวิตช์บอร์ดรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ในประเทศไทย และขณะนี้บริษัทได้นำซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบ CAD/CAM เข้ามาใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบสวิตช์บอร์ดและสายการผลิตที่ยาวนานกว่า 15 ปี ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตมากถึง 3,000 ลูกบาศก์ตันต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยู-เอสเอ็มดียังได้รับการบริการและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคเป็นอย่างดีจากบริษัท เซียนจิ้น เทรคดิ่ง จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ZWCAD+ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดอบรมและเทรนนิ่งให้กับวิศวกร

และทีมงานยู-เอสเอ็มดีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพให้กับขั้นตอนการทำงานและช่วยให้การใช้งาน  
ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการและประสบผลสำเร็จด้านธุรกิจ  
ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ ZWCAD+ ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบครบวงจรได้ที่  
[www.zwcadthailand.com](http://www.zwcadthailand.com) หรือโทรศัพท์ 0-2417-0508